



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง



ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศ

รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.
255๙

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง นาย
จุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับพวก รวม 14 ราย
กรณีจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้า เพื่อส่งเสริม การ
ท่องเที่ยว (Motif of Light) งบประมาณ 39.5 ล้านบาท ของกรุงเทพมหานคร

ในวันนี้ (13 พฤษภาคม 2559) นายสรเสริญ พลเจียก
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับ
โครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
(Motif of Light) ของกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 39.5 ล้านบาท

จากการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น มีข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง ใน ๓ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ เรื่องใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๔๐ ล้านบาท ในการจัดทำโครงการนี้ ไม่มีการ
พิจารณาถึงความจำเป็นและเร่งด่วนอย่างแท้จริง

ประเด็นที่ ๒ เรื่องกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และ
ประมาณการค่าใช้จ่าย มีการดำเนินดำเนินการก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และประมาณ
ราคาค่าใช้จ่าย และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
ขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว คณะกรรมการดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบกำหนดไว้

ประเด็นที่ ๓ เรื่องสมยอมราคา ปราบกฏข้อเท็จจริงว่ามีบริษัทเอกชนเข้าขายสมยอมราคาจำนวน ๓ ราย ได้แก่ บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด บริษัท คิวรีโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด และบริษัท สรรค์สร้าง จำกัด โดยทั้งสามบริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการระดับตงค่างไฟ โดยมีการมอบอำนาจให้บุคคล คนเดียวกันไปยื่นจดทะเบียนก่อนวันเสนอราคาในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ ตนมีคุณสมบัติเป็นผู้เข้าเสนอราคาในโครงการดังกล่าวได้ จึงมีเหตุให้น่าเชื่อ ว่าทั้งสามบริษัทมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน อันเป็นพฤติการณ์เข้าข่ายตกลง ร่วมกันในการเสนอราคาเป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จ้างเหมาในครั้งนี้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน ข้อเท็จจริงกับนายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวก รวม 14 ราย โดยมีนางสุวณา สุวรรณจุฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน อนุกรรมการไต่สวน

จึงแถลงข่าวมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
